

# โรงแรมฮิลตัน พัทยา ร่วมรณรงค์ปิดไฟให้โลกพัก

## “Earth Hour” ประจำปี 2555



เมืองพัทยา ประเทศไทย – 20 มีนาคม 2555 – โรงแรมฮิลตัน พัทยา ประกาศร่วมรณรงค์ในโครงการปิดไฟให้โลกพักหรือ Earth Hour ประจำปี 2555 โดยจัดให้มีการนับถอยหลัง ณ บริเวณเวลคัมลิบบี้ ชั้น 1 ของโรงแรมฯ ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. – 21.30 น. ทั้งนี้โรงแรมฯยังจัดให้มีการปิดไฟที่ไม่จำเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมงพร้อมกันกับนานาชาติประเทศทั่วโลกเพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดยในครั้งนี้ โรงแรมฮิลตัน พัทยา รวมไปถึงโรงแรมและรีสอร์ทในเครือฮิลตันเวิลด์ไวด์อีกกว่า 3,800 แห่งได้ร่วมมือกันเพื่อภารกิจดังกล่าวเพื่อให้โลกได้พักอีกทั้งยังเป็นอีกทางหนึ่งในการส่งเสริมจิตสำนึกรักษ์โลกและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้มืออยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปอีกด้วย

“พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการปิดไฟให้โลกพักหรือ Earth Hour และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราชาวฮิลตัน พัทยาจะเป็นอีกหนึ่งแรงในการขับเคลื่อนจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังช่วยให้โลกของเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความยั่งยืนตลอดไป” มร.ฮาราลด์ ฟอร์เยอร์สไตน์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมฮิลตัน พัทยากล่าว “นอกจากนี้พวกเรายังคงหวังว่าแขกผู้เข้าพักของโรงแรมฮิลตัน พัทยาอีกทั้งชาวพัทยาทุกท่านจะเข้าร่วมในโครงการดีๆแบบนี้ทั้งเพื่ออนุรักษ์พลังงานและรวมไปถึงเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์โลกอีกด้วย” มร.ฮาราลด์ ฟอร์เยอร์สไตน์ กล่าวเสริม

สำหรับกิจกรรมในโครงการปิดไฟให้โลกพักหรือ Earth Hour ณ โรงแรมฮิลตัน พัทยา มีดังต่อไปนี้

- ร่วมนับถอยหลัง ณ บริเวณเวลคัมลิบบี้ ชั้น 1 ของโรงแรมฯ ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 เวลา 18.30 น.
- จุดเทียนร่วมกัน ณ บริเวณชั้นดีคเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกโดยแขกผู้เข้าพักที่ร่วมกิจกรรมจะได้รับประกาศนียบัตร

- สัมผัสประสบการณ์สุดชิลล์ใต้แสงเทียนที่ดิริฟท์ล็อบบี้เลาจน์แอนด์บาร์กับ 'Happy Earth Hour'
- ทุกห้องอาหารและบาร์ร่วมกันเปิดไฟให้น้อยที่สุดและเชิญชวนให้สัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์ใต้แสงเทียน
- ปิดไฟที่ไม่ได้ใช้รวมไปถึงโลโก้ของโรงแรมเป็นเวลา 1 ชั่วโมงเต็ม
- เครื่องปรับอากาศจะถึงปรับให้อยู่ที่อุณหภูมิ 27 องศาหรือปิดเพื่ออนุรักษ์พลังงานโดยแขกผู้เข้าพักจะได้รับจดหมายเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมต่างๆ กับโรงแรม ในช่วงเวลาดังกล่าวแทน

โครงการปิดไฟให้โลกพักหรือ Earth Hour ริเริ่มโดยกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF โดยเริ่มขึ้นครั้งแรกที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อปี 2550 โดยเมื่อปี 2554 มีผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมมากถึง 1.8 พันล้านคน จาก 135 เมืองในทวีปและได้รับการขนานนามให้เป็นกิจกรรมรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

ฮิลตันเวิลด์ไวด์เป็นหนึ่งในเครือโรงแรมและรีสอร์ทหลายรายที่เข้าร่วมและเป็นผู้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยกำหนดให้กิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นมาตรฐานในการจัดการโรงแรม โดยเมื่อไม่นานมานี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 และระบบ ISO 14001 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ และด้วยระบบมาตรฐานดังกล่าวนี้เองที่ทำให้โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฮิลตันเวิลด์ไวด์ทุกแห่งให้การสนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรมปิดไฟให้โลกพักอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2552 ไปจนถึงปี 2557 ที่จะร่วมกันลดปริมาณการใช้พลังงานให้ได้ 20 เปอร์เซ็นต์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ให้ได้ 20 เปอร์เซ็นต์ รวมไปถึงลดปริมาณการใช้น้ำให้ได้ 20 เปอร์เซ็นต์

ในปี 2554 เพียงปีเดียวฮิลตันเวิลด์ไวด์ประหยัดพลังงานมากกว่า 74 ล้านในต้นทุนการใช้โดยลดการใช้พลังงานกว่า 6.6 เปอร์เซ็นต์ ลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนได้ออกไซด์ 7.8 เปอร์เซ็นต์ ลดปริมาณของเสีย 19 เปอร์เซ็นต์ และลดปริมาณการใช้น้ำ 3.8 เปอร์เซ็นต์ ฮิลตันเวิลด์ไวด์มีความตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานในโลกโดยได้เน้นย้ำให้โรงแรมและรีสอร์ททุกแห่งร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในทุกแห่งที่มีโรงแรมหรือรีสอร์ทของเราตั้งอยู่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.hiltonworldwide.com/corporate-responsibility](http://www.hiltonworldwide.com/corporate-responsibility)